

จดหมายข่าว

NEWSLETTER

“Open Innovation Roadshow” ครั้งที่ 5

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และบริการวิชาการ พร้อมด้วย นางสาวอรอนงค์ คำคนชื่อ เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรม “Open Innovation Roadshow” ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา มิชะมา รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และดร.ปัญญา หันตุลา ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมแบบเปิดภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา) เป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรม

ภาพ/ข่าว : งานบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์



กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระยะต้น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพระยะต้น กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส 64) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวเปิดพร้อมให้โอวาท และแนวคิดในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และอาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระยะต้น และบริการวิชาการ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ได้รับเกียรติจากนางสยมพร พูลเกิด ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เป็นวิทยากร แนะนำขั้นตอนการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การปฏิบัติตน บทบาทหน้าที่ ในระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา แนวทางการประเมินการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของโรงเรียน, อาจารย์วิศรุต ศรีวรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ เป็นวิทยากร แนะนำการปฏิบัติตนในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และอาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระยะต้น และบริการวิชาการ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการส่งงานของนักศึกษาดน โรงเรียน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม



ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์

